







รายงานผล การจัดการทรัพย์สินของราชการของบริจาด และการจัดเก็บของกลาง

ประจำปี	พ.ศ. ๒๕๖๗
สก.	แหลมฉบัง
จังหวัด	ชลบุรี

๐๒๓ การจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาด การจัดเก็บของกลางและแนวทางการนำไปปฏิบัติ

กิจกรรม	การดำเนินการ	รูปถ่ายกิจกรรม
การจัดการทรัพย์สินของราชการ	<p>๑๖ ต.ค. ๒๕๖๖ คณะกรรมการตรวจสอบอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน , ตุลากรักษา รับผิดชอบสิ่งของหลวง ของ สก.แหลมฉบัง รายงานผลตรวจสอบตามบัญชีทะเบียนคุมประเภทอาวุธปืน</p> <p>๑.มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนมีตัวอยู่จริงตามบัญชีหรือทะเบียนคุมทุกประการ</p> <p>๒.มีข้าราชการตำรวจที่เบิกปืนของทางราชการขนาด ๙ มม. ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๓๕ นาย ๓๕ กระบอก ตรวจ มีตัวปืนอยู่ตรงตามบัญชีทุกประการ</p> <p>๓.มีข้าราชการตำรวจที่เบิกอาวุธปืนของทางราชการ COLT M ๔ จำนวน ๗ นาย จำนวน ๗ กระบอก โดยได้เรียกอาวุธปืนมาตรวจ จำนวน ๗ กระบอก ตรวจเสร็จ มีตัวปืน อยู่ตรงตามบัญชีคุมทุกประการ</p> <p>๔.มีข้าราชการตำรวจงานป้องกันปราบปราม , งานสืบสวน เบิกเสื้อเกราะไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ๖ ตัว</p> <p>๕.ผลการตรวจสอบบัญชีคุมและตรวจสอบอาวุธปืน , เครื่องกระสุนปืนเป็นไปตามบัญชีประจำ เดือน ต.ค. ๒๕๖๖</p>	
การจัดการทรัพย์สินของ บริจาด	<p>ประจำเดือน ต.ค. ๒๕๖๖ สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง ไม่มีการรับทรัพย์สินของบริจาด</p>	
การจัดการทรัพย์สินของราชการ	<p>๑๕ พ.ย. ๒๕๖๖ สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสิ่งของหลวงประจำปี ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการได้ร่วมกันตรวจสอบบัญชีสิ่งของหลวงรายละเอียดตามบัญชี - คณะกรรมการได้สอบตรวจสอบบัญชีการรับ <p>- เบิกจ่ายแล้วปรากฏว่า ถูกต้องตามบัญชีคุมทุกรายการสถานที่เก็บรักษามั่นคง แข็งแรง ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๖ สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง ส่งรายงานตรวจสอบบัญชีประจำปี ๒๕๖๖ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบแผ่นดินภาค ๒ และ ผบก.ภ.จว.ชลบุรี ทราบ</p>	
การจัดการทรัพย์สินของราชการ	<p>ประจำเดือน พ.ย. ๒๕๖๖ สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง ไม่มีการรับทรัพย์สินของบริจาด</p>	
การจัดการทรัพย์สินของ ราชการ	<p>๑๐ ธ.ค. ๒๕๖๖ พ.ต.อ.ปพนพัชร โยธา ผกก.สก.แหลมฉบังตรวจรับสรรพสิ่งของหลวงของกลาง การเงิน เนื่องจากเดินทางมารับตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตาม ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกียวกดี ลักษณะที่ ๑๕ และ การส่งรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ.๒๕๕๗</p>	
การจัดการทรัพย์สินของบริจาด	<p>ประจำเดือน ธ.ค. ๒๕๖๖ สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง ไม่มีการรับทรัพย์สินของบริจาด</p>	

กิจกรรม	การดำเนินการ	รูปถ่ายกิจกรรม
<p>การจัดการทรัพย์สิน ของ ราชการ</p>	<p>๑๘ ม.ค. ๒๕๖๗ คณะกรรมการตรวจสอบอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน , ดูแลรักษา รับผิดชอบสิ่งของหลวง ของ สภ.แหลมฉบัง รายงานผลตรวจสอบตามบัญชีทะเบียนคุม ประเภทอาวุธปืน</p> <p>๑.มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนมีตัวอยู่จริงตามบัญชีหรือทะเบียนคุมทุกประการ</p> <p>๒.มีข้าราชการตำรวจที่เบิกปืนของทางราชการขนาด ๙ มม. ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๓๙ นาย ๓๙ กระบอก มาตรวจ มีตัวปืนอยู่ตรงตามบัญชีทุกประการ</p> <p>๓.มีข้าราชการตำรวจที่เบิกอาวุธปืนของทางราชการ COLT M ๔ จำนวน ๗ นาย จำนวน ๗ กระบอก โดยได้เรียกอาวุธปืนมาตรวจ จำนวน ๗ กระบอก มา ตรวจมีตัวปืน อยู่ตรงตามบัญชีคุมทุกประการ</p> <p>๔.มีข้าราชการตำรวจงานป้องกันปราบปราม , งานสืบสวน เบิกเลื่อยเกราะไปใช้ในการ ปฏิบัติหน้าที่ ๖ ตัว</p> <p>๕.ผลการตรวจสอบบัญชีคุมและตรวจสอบอาวุธปืน , เครื่องกระสุนปืนเป็นไปตามบัญชี คุมการตรวจสอบประจำ เดือน ม.ค. ๒๕๖๗</p>	
<p>การจัดการทรัพย์สิน ของ บริษัท</p>	<p>ประจำเดือน ม.ค. ๒๕๖๗ สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง ไม่มีการรับทรัพย์สินของบริษัท</p>	
<p>การจัดการทรัพย์สิน ของราชการ</p>	<p>เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ คณะกรรมการตรวจสอบอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน , ดูแล รักษา รับผิดชอบสิ่งของหลวง ของ สภ.แหลมฉบัง รายงานผลตรวจสอบตามบัญชีทะเบียนคุม ประเภทอาวุธปืน</p> <p>๑.มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนมีตัวอยู่จริงตามบัญชีหรือทะเบียนคุมทุกประการ</p> <p>๒.มีข้าราชการตำรวจที่เบิกปืนของทางราชการขนาด ๙ มม. ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๓๙ นาย ๓๙ กระบอก มาตรวจ มีตัวปืนอยู่ตรงตามบัญชีทุกประการ</p> <p>๓.มีข้าราชการตำรวจที่เบิกอาวุธปืนของทางราชการ COLT M ๔ จำนวน ๗ นาย จำนวน ๗ กระบอก โดยได้เรียกอาวุธปืนมาตรวจ จำนวน ๗ กระบอก มา ตรวจมีตัวปืน อยู่ตรงตามบัญชีคุมทุกประการ</p> <p>๔.มีข้าราชการตำรวจงานป้องกันปราบปราม , งานสืบสวน เบิกเลื่อยเกราะไปใช้ในการ ปฏิบัติหน้าที่ ๖ ตัว</p> <p>๕.ผลการตรวจสอบบัญชีคุมและตรวจสอบอาวุธปืน , เครื่องกระสุนปืนเป็นไปตามบัญชี คุมการตรวจสอบประจำ เดือน ก.พ. ๒๕๖๗</p>	
<p>การจัดการทรัพย์สิน ของ บริษัท</p>	<p>ประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๗ สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง ไม่มีการรับทรัพย์สินของบริษัท</p>	

กิจกรรม	การดำเนินการ	รูปถ่ายกิจกรรม
<p>การจัดการทรัพย์สิน ของราชการ</p>	<p>เดือน มีนาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการตรวจสอบอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน , ดูแลรักษา รับผิดชอบสิ่งของหลวง ของ สภ.แหลมฉบัง รายงานผลตรวจสอบตามบัญชีทะเบียนคุม ประเภทอาวุธปืน</p> <p>๑.มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนมีตัวอยู่จริงตามบัญชีหรือทะเบียนคุมทุกประการ</p> <p>๒.มีข้าราชการตำรวจที่เบิกปืนของทางราชการขนาด ๙ มม. ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ มีตัวปืนอยู่ตรงตามบัญชีทุกประการ</p> <p>๓.มีข้าราชการตำรวจงานป้องกันปราบปราม , งานสืบสวน เบิกเสื้อเกราะไปใช้ในการ ปฏิบัติหน้าที่ ๖ ตัว</p> <p>๔.ผลการตรวจสอบบัญชีคุมและตรวจสอบอาวุธปืน , เครื่องกระสุนปืนเป็นไปตามบัญชี คุมการตรวจสอบประจำ เดือน มี.ค. ๒๕๖๗</p>	  
<p>การจัดการทรัพย์สิน ของ บริษัท</p>	<p>ประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๗ สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง ไม่มีการรับทรัพย์สินของบริษัท</p>	